

## บาท/ดอลลาร์ใช้นี้แกว่งแคบ, ตลาดสหรัฐหยุดทำการวันนี้-รอประชุม กนง.

\*บาท/ดอลลาร์ใช้นี้เคลื่อนไหวนกรอบแคบๆ เนื่องจากตลาดการเงิน

สหรัฐจะหยุดทำการในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนจะรอดูผลการประชุม

คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ในสัปดาห์นี้

\*ดอลลาร์ร่วงลงเมื่อเทียบกับเยน ในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย

หลังจากร่วงลงมากที่สุดในรอบ 1 ปีเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ขณะที่ความ

ผันผวนของหุ้นและพันธบัตรญี่ปุ่น ทำให้ดอลลาร์ร่วงจากระดับสูงสุด

ในรอบ 4 ปีครึ่ง

\*แรงซื้อเยนในปลายสัปดาห์ที่แล้ว ช่วยยุติการพุ่งขึ้นของดอลลาร์ในรอบ

3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเกิดขึ้นจากการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลาง

สหรัฐ(เฟด) อาจยุติโครงการซื้อพันธบัตรเร็วกว่าที่กำหนดไว้

\*ธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) เปิดเผยรายงานการประชุมในวันนี้ ซึ่ง

ระบุว่า กรรมการบางคนกล่าวว่า บีโอเจน่าจะหาทางต่อไปเพื่อป้องกัน

ไม่ให้สภาพคล่องในตลาดพันธบัตรลดลง

\*ขณะที่กรรมการบีโอเจอีกหลายคน ระบุว่า เป้าหมายอัตราเงินเฟ้อที่

2% อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะบรรลุภายใน 2 ปี

\*นักวิเคราะห์ระบุว่า การดีดตัวขึ้นของเยนมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นเพียง

ชั่วคราวเท่านั้น เนื่องจากมีการคาดการณ์กันว่า ญี่ปุ่นจะใช้นโยบาย

ผ่อนคลายเป็นไปอีก และความหวังที่ว่าเฟดจะชะลอมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจในช่วงต่อไปของปีนี้ ก็จะทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น

\*ภาวะซื้อขายในตลาดเงินโลกในวันนี้ คาดว่าจะเป็นไปอย่างเงียบเหงา

เนื่องจากตลาดสหรัฐปิดทำการเนื่องในวันเมมโมเรียล เดย์ และตลาด

อังกฤษ ปิดทำการเนื่องในวันหยุดธนาคาร

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร

ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.002 บาท

\*09.12 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 29.91/93 จาก 29.94/96 เมื่อวันพฤหัสบดี

ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 29.90/94 จาก 29.93/95 เมื่อวันพฤหัสบดี

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.01/03 จาก 101.09 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2925/27 จาก 1.2929 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"วันนี้คงจะ sideways แคบ เพราะนิวยอร์กคืนนี้ก็หยุด แล้วของเรา  
ก็รอเรื่อง กนง.สัปดาห์นี้ว่าจะออกมายังไง" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา คาดว่า เงินบาทวันนี้จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 29.90-30.00  
โดยตลาดจะมุ่งความสนใจไปยังการประชุมคณะกรรมการ กนง. ในวันพุธนี้ว่า  
จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงหรือไม่ หลังจากในช่วงหลัง ตลาดปรับตัว  
รับการลดดอกเบี้ยมาพอสมควรแล้ว

คณะกรรมการ กนง.จะประชุมกำหนดนโยบายอัตราดอกเบี้ยในวันที่  
29 พ.ค.นี้ โดยผลการสำรวจล่าสุดของรอยเตอร์ คาดว่า กนง.จะปรับลดอัตรา  
ดอกเบี้ยลง 0.25% ในการประชุมครั้งนี้ หลังมีการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์  
มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี) ประจำไตรมาส 1/56 ที่ต่ำกว่าคาด

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า  
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้ค้นหา  
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย  
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้